



ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕ - ๖ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ ๕๓๓๗/๑๒ (ราคาตอกเสาเข็ม คอร.) จากกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีสอบราคา รายละเอียดแนบท้ายนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือนุคคลธรรมดาที่เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

การสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดราคากลางไว้สำหรับการก่อสร้างครั้งนี้ คือ

- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๐๘๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดรับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 18 ต.ค. 2558 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมาพร้อมกันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดฉะเชิงเทรา หากผู้เสนอราคา รายใด ไม่มาฟังคำชี้แจง และดูสถานที่ก่อสร้างที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดฉะเชิงเทรา จะถือว่ารับทราบรายละเอียดต่างๆ ในวันดูสถานที่โดยตลอดแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ - 7 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 19 ต.ค. 2558 วันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดฉะเชิงเทรา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 ต.ค. 2558 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฟากท่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้สนใจ...../

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่า อำเภอปากท่า จังหวัด
อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ - 7 ส.ค. 2558 ถึงวันที่ 19 ส.ค. 2558 หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๘-๕๐๕๔ โทรสาร ๐-๕๕๔๘-๕๔๔๔ ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์
<http://uto.moph.go.th/> หรือ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

W

(นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์)

นายอำเภอปากท่า ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของจังหวัด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของจังหวัดในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเงินทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบห้าในกิจกรรมนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรือนับกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑)(๒)หรือ(๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอนางนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม(๑)(๒)หรือ(๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อจังหวัด ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับจังหวัด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ จังหวัด โดยมีใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ